

รายละเอียดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

วันที่ อบรม	อบรมหลักสูตร	หัวหน้าโครงการ/วิทยากร	หัวข้อการฝึกอบรม	คุณสมบัติผู้รับการอบรม / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับ	จำนวนรับ (จำกัด)	สถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ และ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	มือใหม่สร้าง Line Sticker ก้าวสู่ AEC (อบรม ๑๒ ชั่วโมง ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)	หัวหน้าโครงการ : ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ▪ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ▪ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ วิทยากร : นายปิยะพันธ์ มูลเสน ▪ วิทยากรอบรมประจำศูนย์ คอมพิวเตอร์	๑) ขั้นตอนการเปิดบัญชี PayPal ๒) การผูกบัญชีธนาคาร - ผูก LINE ID กับ Email ๓) เปิดร้านขาย Sticker ในLINE Store ๔) ๕ ขั้นตอนการสมัครและขาย LINE Sticker ๕) ๒ พื้นฐานเรื่องภาพที่ต้องรู้ ๖) ๕ คุณสมบัติ ที่ไม่ผ่านเข้า LINE ๗) วิธีการออกและส่ง Tax Convention - ยอดขาย Sticker LINE ๘) สถิติการใช้สติ๊กเกอร์ - Sticker LINE Made in Thailand ๙) การร่างตัวสติ๊กเกอร์และการสื่ออารมณ์ ตัว การ์ตูน ๑๐) วิธีการแปลงลายเส้นภาพสติ๊กเกอร์ - วิธีการลงสี สติ๊กเกอร์ ๑๑) วิธีการ Export - เตรียมตัวขาย Sticker LINE ๑๒) แก์ไข Sticker Reject ๑๓) อนุมัติการขาย	คุณสมบัติ : ▪ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา หรือ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ▪ มีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ : ▪ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้าง Sticker LINE ▪ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ การวาดการ์ตูน ▪ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ประโยชน์จากผลงาน ที่สร้างไว้ ▪ เป็นอาชีพในยุคใหม่ AEC สามารถสร้าง รายได้ได้	๔๐ คน	ห้อง กาลแล ๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ คอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๙- ๑๙๒๐๘๕๑ (นิตารัตน์)

หมายเหตุ :

๑. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม หรือ แผ่นซีดีโปรแกรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการอบรม
๒. สถานที่/ห้องจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม กรุณาตรวจสอบก่อนการอบรมได้ที่ <http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair11/>
๓. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เข้าการอบรม
๔. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้าและช่วงบ่าย สำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน